

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลพระแท่นสัญจรนอกสถานที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

(ประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการทำงานแบบเครือข่ายของภาคประชาชน)

หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบ้านไร่) ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของเทศบาล และร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น



วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบ้านไร่) นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล สัญจรประจำหมู่บ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆฝ่าย ได้พบปะพูดคุยและจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของการประชาชนเพื่อการจัดการบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนมุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง ลดความขัดแย้งในท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และภาคประชาชน นำโดยกำนันตำบลพระแท่น ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3,4 และประชาชนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 จำนวน 41 ท่าน

โดยมีประเด็น/เรื่องนำเสนอ/และสรุปผลในการประชุมดังนี้

ลำดับ	ประเด็นและนำเสนอการประชุม	สรุปผลในการประชุม	หมายเหตุ
1	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน์แต่ละด้านให้ประชาชนทราบ	ในที่ประชุมรับทราบ	-
2	ผู้อำนวยการแต่ละกองนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์แต่ละกองให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน และประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ	ในที่ประชุมรับทราบ	-
3	ผอ.กองคลัง : นำเสนอเพื่อพิจารณาคณะกรรมการผู้แทนชุมชนในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 3 ได้แก่ นายวันชัย บัวกลิ่น ,นายวรุฒิ วงษ์สุวรรณ และหมู่ที่ 4 ได้แก่ นายสุริยา เอมทอง,นายสมคิด ทัดสวน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่	ประชาชน : นำเสนอ คณะกรรมการหมู่ที่ 3 ขอเปลี่ยนแปลงจากนายวรุฒิ วงษ์สุวรรณ เป็น นางพรทิพย์ ธรรมจง และหมู่ที่ 4 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง นำไปปรับปรุงคำสั่งต่อไป	-
4	ประชาชน : นำเสนอได้รับการแจ้งจาก ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ฯ ว่ามีอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนเนื่องจากมีการขับซีรตอย่างรวดเร็ว อยากให้ทางเทศบาลดำเนินการเรื่องทางม้าลายพร้อมสัญญาณไฟให้ชะลอความเร็ว	นายช่าง ตัวแทนกองช่าง : ได้ดำเนินการแจ้งกรมทางหลวงไปแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการศึกษารูปแบบและทำการประมาณราคาตามร้องขอต่อไป	-
5	ประชาชน : ขอไฟถนนคันคลองหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 12 ขอไฟถนนคันคลองหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 13 ขอประตุน้ำบริเวณคลอง หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 13	นายช่าง ตัวแทนกองช่าง : ไฟถนนคันคลอง หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 4-หมู่ที่13 อยู่ในแผนงบประมาณประจำปี 2566 แล้ว แต่ในส่วนประตุน้ำบริเวณคลองหมู่ที่ 4-หมู่ที่ 13 ทางชลประทานรับเรื่องไว้แล้ว และทางเทศบาลจะดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง	-
6	ประชาชน : ขอให้กำจัดวัชพืชคลอง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 13	นายกเทศมนตรี : กองช่างรับเรื่องและดำเนินเข้าแผนงานฯ	-
7	ประชาชน : ขอเนินสะดุดถนนเส้นคันคลอง หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 12 บริเวณแยกร้านชาพะยอม	นายกเทศมนตรี : กองช่างรับเรื่องดำเนินการสำรวจและเข้าแผนดำเนินการฯ	-
